

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๘ เรื่อง

๑. บทความคลายทุกข์ชาวบ้าน“การหมั้นเด็กอายุไม่ถึง ๑๗ ปี เป็นโมฆะ” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๒. “ศาลกรุงเก่าจัดพิธิวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๓. “แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้พิการ” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๔. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๕. บทความข่าวสั้น เลื่อนอำนาจ “หิ้ง”มีอชวเสธแดง ๑๑ สค.” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๖. “ศาลฎีกาจำคุก 1 ปี หมอเลี้ยงบ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด
๗. “ศาลยกฟ้อง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน
๘. “ปู”แถลงเปิดคดีจำนำข้าว โฆษกเอกสารนบข.เร่งเอาผิด จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด บ้านเมือง ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. บทความกฎหมายว่าไรดี“กฎหมายทำแท้ง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. บทความทนายชาวบ้าน“รถหายในห้าง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ชนม์สวัสดิ์” พักโทษพ้นคุก จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “กำไลข้อเท้าลดเหลื่อมล้ำเพิ่มสิทธิคนจน” จากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง
๒. ภาพข่าว“บริจาคโลหิต” จากหนังสือพิมพ์ สยามกีฬา

กำไลข้อเท้าลดเหลื่อมล้ำเพิ่มสิทธิคนจน

ประเด็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เป็นที่ตกใจ "ศาลสั่งจำคุก 30 ปี 2 ตายาย เก็บเห็ดบุกรุกป่าสงวน" กรณีนางแดง ศิริสอน และนายอุดม ศิริสอน ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ตำบลจอยย.เข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่อุทยานป่าสงวนดงระแนง หมู่ 6 ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

ในขณะนั้นเมื่อกลุ่มบุคคลลักลอบตัดไม้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ทำให้แก๊งมอดไม้วิ่งหลบหนี ส่วนนายอุดมและนางแดง เกรงว่าจะถูกจับกุมจึงวิ่งหลบหนีไปด้วย ทั้ง จอยย ไร่ ต่อมาถูกออกหมายเรียกดำเนินคดี พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลพิพากษาจำคุก 30 ปี โดยในวันฟ้องรับสารภาพโดยที่ไม่ทราบเนื้อหาในคำฟ้องใดๆ และจากรับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 15 ปี

อีกกรณีเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืน เมื่อลูกชายหายาหยาเครื่องตีฆูกำลังเมาขับรถสปอร์ตเฟอร์รารี พุ่งชนตำรวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ ลากศพไปกว่า 200 เมตรเสียชีวิตคาที่แล้วขับรถหลบหนี หลักฐานพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุสาวถึงตัว สอบสวนตอนแรกยังให้การปฏิเสธโดยให้คนอื่นมารับแทน แต่ได้เข้ามามอบตัวภายหลัง พนักงานสอบสวนแจ้ง 3 ข้อหา 1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย 2.ไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรและแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ใกล้เคียง 3.ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และประกันตัวในชั้นสอบสวนไป

คดีนี้ประชาชนให้ความสนใจเพราะเป็นลูกของมหาเศรษฐีเมืองไทย คดีจะออกมาแบบไหน ซึ่งก็เป็นเหมือนที่คาดไว้ ข้อหา "ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด" ขาดอายุความ จนเกิดเป็นข้อครหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย อารมณ์ความรู้สึกมันต่างชั่ว และอีกคดีที่กำลังเป็นข่าวครึกโครมยังไม่จบกลายเป็นมหากาพย์คุณหญิงกัมมะลอ "หญิงไก่" นางมณฑา หยกรัตนกาญจน์ โดยเพียงลำพังผู้หญิงคนเดียวไม่สามารถใช้อิทธิทธิสถานส่วนตัวเองมาเป็นคุณหญิงเดินเซ็ดหน้าขูดตาได้โดยที่ไม่มีคนอื่นอยู่เบื้องหลัง ซึ่งปมหลังของนางไก่ไม่ธรรมดา มีชื่อคนใหญ่คนโตมาเกี่ยวพันหลายคน กระทั่งมีคนตกเป็นเหยื่อหลายรายถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ ตัดคุกกี้ตัดตารางไปหลายคน ฟ้ามืดตาตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในคุกแทนถูกแจ้งหลายข้อหาทั้งคดีหมิ่นเบื้องสูง คำนมุษย์ และอีกหลายคดีกำลังตามมา

เมื่อมองกลับไปเส้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรม ผู้ถือกฎหมายคือตำรวจกลับเป็นใช้กฎหมายในทางที่ผิดแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้บริสุทธิ์หลายรายโดยไม่มีการสอบสวน เมื่อเรื่องแดงขึ้นกลับอึ้งใจเพราะคนที่มาแจ้งความเป็นระดับคุณหญิง ผลการตั้งคณะกรรมการสอบเพียงย้ายไปทำหน้าที่ยื่นฟ้องที่อื่นเท่านั้น แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อต้องไปใช้ชีวิตในคุก ครอบครัวลำบากพ่อแม่ลูกเจอหน้ากันโดยมีลูกกรงกั้นไร้อิสรภาพ คนรวยมีเงินเป็นเทวดา เสกสรรปั้นแต่ง "จ้างผีไม่แพง" ยังได้ ส่วนคนจนต้องก้มหน้ารับชะตากรรม จนเป็นที่มาของประโยคพูดติดปาก "คุณมีไว้ของคนจน"

นอกจากนี้ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน นักการเมืองคิดคดโกงชาติฉลากฎแผ่นดินหลายคน เผ่นหนีอาญาใช้ชีวิตสุขสบายที่เมืองนอกไม่ต้องถูกตีตรวน เดินลอยหน้าลอยตาหน้าซ้ายยังมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง คนส่วนใหญ่เลยมองกฎหมายมีช่องว่างเอื้อประโยชน์กับคนรวยซึ่งช่องให้พวกพ้องทำค่าน้ำตาจริงมาแล้วหนักต่อนัก ถึงแม้จะบัญญัติไว้คนไทยทุกคนต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็ตาม ไม่มีกฎหมายประเทศใดถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ศาลยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เป็นที่กังขาของสังคม

ในการนี้ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมว่า ศาลได้เสนอร่างกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย

ให้ศาลมีอำนาจจ่ายรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสจำเลยที่หลบหนีซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งน่าจะทำได้ติดตามตัวจำเลยกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้มากขึ้น โดยร่าง พร.บ. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ... จะมีเนื้อหาการเสนอให้รางวัลนำจับกับประชาชนที่ชี้เบาะแส และเจ้าพนักงานที่นำจับจำเลยที่หลบหนีประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี

ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กรม ได้รับหลักการแล้ว อยู่ระหว่างส่งให้ สนช. พิจารณา ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องดำเนินการเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมามีคดีทางคดีพบว่า มีจำเลยหลบหนีชั้นประกันตัว ระหว่างการพิจารณาและการพิพากษาเพิ่มขึ้นถึง 27,000 ราย ซึ่งการหลบหนีนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข จึงเสนอการเสนอกฎหมายดังกล่าวนี้จึงจะช่วยแก้ปัญหาได้

นายอธิคม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเรื่องขอลปล่อยชั่วคราวด้วย โดยให้ใช้กิโลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในการอนุญาตปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ผู้ที่ยากจนได้รับการปล่อยตัวมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้พิพากษาในการใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวจำเลย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการใช้งาน เบื้องต้นจะนำร่องในศาล 12 แห่ง ได้แก่ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัด 9 ภาค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ได้จริงหลัง เดือน ต.ค. และจะนำมาใช้กับคดีค้ำมนุษย์ด้วย

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวด้วยว่า เร็วๆ นี้ ศาลยุติธรรมจะขยายระบบนายขอแรงในคดีทุกระดับอัตราโทษ รวมทั้งนายขอแรงในชั้นฝากขัง และการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวบุคคลจากการจับกุมคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยได้ ส่วนศักยภาพของนายขอแรงนั้นศาลกำลังหารือกับสภานายขอแรงอยู่

ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา จำเลย และผู้เสียหาย ดังนั้น จึงพยายามให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการไกล่เกลี่ยเจรจากันเพื่อบรรเทาผลร้าย รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ต้องหาและจำเลยให้มีโอกาสพบญาติและได้ปรึกษาทนายความมากขึ้นอีกด้วย

ในเรื่องเดียวกัน นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวถึงเรื่องร่างกฎหมายรางวัลนำจับจำเลยที่หนีประกันตัวว่า กระบวนการยุติธรรมเรามีจุดอ่อน ซึ่งจำเลยคดีอาญามี 2 วิธีที่หลบหนี คือ 1. เบียดเบียนไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาล และ 2. หนีเมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ในส่วนของจำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเป็นปัญหาที่ศาลจะต้องแก้ไข โดยสถิติตั้งแต่ปี 2555-2558 มีจำเลยที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วหลบหนีประมาณ 27,000 ราย และส่วนใหญ่เป็นจำเลยที่มีภาระ ศาลจึงได้แก้ไขกฎหมายให้จำเลยที่หลบหนีคดีต้องไม่ได้รับประโยชน์จากเวลาที่หลบหนี โดยคดีจะไม่เข้าอายุ

ความ และศาลมีอำนาจสืบพยานลับหลังจำเลยได้ รวมทั้งพิจารณาลงโทษจำเลยที่หลบหนีไม่มาฟังการพิจารณาและพิพากษาของศาลได้ และหากจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาจำเลยต้องกลับมาแสดงตน

แต่แนวทางดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ศาลจึงต้องวางแนวทางเพื่อติดตามตัวจำเลยที่หลบหนีกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งที่ต่างประเทศจะมี Court Marshal หรือตำรวจศาลติดตามตัวจำเลย แต่ในส่วนของไทยไม่มีจึงต้องขอความร่วมมือจากภาคสังคมให้แจ้งเบาะแสจำเลย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัว ซึ่งศาลจะมีสินบนให้ผู้ชี้เบาะแส และมีรางวัลให้เจ้าหน้าที่ที่จับกุมจำเลยได้ โดยให้เงินจากค่าปรับคดีอาญา ไม่ใช่เงินงบประมาณ แต่การกำหนดอัตราเงินสินบนจำนวนเท่าใด จะต้องหารือกับทางกระทรวงคลังอีกครั้ง

นับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้า สนช. พิจารณาให้ผ่านประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม คนยากจนมีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี คนผิดต้องได้รับโทษอาญาแผ่นดิน

ทีมข่าวอาชญากรรม-รายงาน



Source :

สยามกีฬา

Date :

๙-๘ อ.ค. ๒๕๕๘

Page :

4

No :



บริจาคโลหิต⁴ ศาลอาญาร่วมกับคณะแพทยศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม
“บริจาคโลหิตให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์” ที่ห้องโถงชั้น 2 อาคารศาลอาญา โดย ท่าน
แรงรณ ปริพันธ์พจนพิรุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, ท่านสุดาวรรณ
พฤกษ์เสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา และ ท่านลวีชา สุขเกษม
ททัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ร่วมด้วย